

GENERAL POSTULATOR OF THE CONGREGATION OF
THE MISSIONARY OBLATES OF MARY IMMACULATE

Casa Generalizia O.M.I., Via Aurelia 290, I-00165 Roma-Aurelio Tel.: 0039 /06 / 39 877 – 1 www.omiworld.com
P. Thomas Klosterkamp OMI, Postulatore Generale, Tel.: 0039 / 366 136 0667 klosterkamp@oblaten.de

Kính thưa quý vị,

Tôi, Linh Mục Thomas Klosterkamp, O.M.I. ký tên dưới đây, là Tổng Cáo Thỉnh Viên của Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, Tòa Thánh đã chính thức phê chuẩn bài sai cho tôi là Cáo Thỉnh Viên của Án Tuyên Thánh cho tôi tớ Chúa Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, bằng một chứng từ xác nhận của Bộ Tuyên Thánh, văn kiện số 3134-4 / 17. Án tuyên thánh đã được Giáo phận Cần Thơ, Việt Nam đệ đơn và chuyển cho tôi là Cáo Thỉnh Viên.

Tôi đã được thông báo xác thực rằng vào tháng Hai năm 2017, một nhóm tín hữu Công Giáo có trụ sở tại Garden Grove, Orange County, đã nộp đơn xin chính quyền tiểu bang California thành lập “Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh Cha Trương Bửu Diệp”. Các quy chế đã được đăng ký chính thức tại Tiểu bang California theo hồ sơ số 3990043; mục đích độc quyền của Hội này, như đã nêu trong các quy chế, là “đề cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án để tuyên thánh, và tiếp tục công việc từ thiện hoặc vinh danh Cha Trương Bửu Diệp”. Hội được chính quyền công nhận là một tổ chức vô vị lợi ngày 14 tháng 2 năm 2018.

Tôi xin tuyên bố rằng Hội tư nhân này – theo giáo luật được coi là Hội tư nhân của các tín Hữu. Để phối hợp chặt chẽ với chúng tôi, phù hợp với tất cả luật lệ và hướng dẫn hiện hành của Giáo hội Công giáo La Mã, họ đã liên lạc với văn phòng Cáo Thỉnh Viên. Chúng tôi chứng thực, và vui mừng chứng nhận rằng, công việc tốt đẹp mà Hội đang làm để quảng bá rộng rãi, trong vùng Orange County và xa hơn nữa, hiểu biết về cuộc sống, đức hạnh, sự tử đạo của Tôi tớ Chúa, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Và tôn kính ngài như đáng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Cầu xin Chúa ban phúc lành cho tất cả những nỗ lực và hy sinh này.

Tất cả những sự yểm trợ của các tín hữu, và của những người khác, tự nguyện dâng hiến như đã nói ở trên cho sự tuyên thánh, trước tiên phải được tường trình với Cha Ho Bac Xai, Ủy viên tài chánh cho việc tuyên thánh của giáo phận Cần Thơ ([hobacxai @ gmail.com](mailto:hobacxai@gmail.com)); và, trừ khi cha Xai cung cấp điều khác, tài chánh được gửi về tài khoản (account) của văn phòng Tổng Cáo Thỉnh Viên.

Rome, ngày 24 tháng 4 năm 2018

LM Thomas Klosterkamp OMI
Tổng Cáo Thỉnh Viên
(Ấn ký)